

# ทำงานอย่างมีความสุข เริ่มต้นได้ที่ KTC...

วิระยุทธ อัครศุงคาร<sup>3</sup>

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและปรารถนา ซึ่งน้อยคนนักจะรู้ว่าความสุขอยู่ใจของเราเอง การมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งรอบตัวจะทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆ เมื่อเรามีความสุขในชีวิต ก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ

ผมทำงานที่บริษัท บัชรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือKTC มาเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนแล้ว ที่นี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานสร้างรายได้ระหว่างเรียน สร้างคุณค่าให้หลายคนรู้จักการทำงาน ผมได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆ ทุกคนอย่างเป็นกันเอง คอยช่วยเหลือผมเวลาเมื่อมีปัญหา บางคนอาจจะคิดว่างานให้บริการลูกค้าเป็นงานที่เห็นคเหน้อย แต่การที่เราสามารถแก้ไขปัญหให้กับลูกค้าได้นั้น กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความภูมิใจ เป็นสิ่งที่ท้าทายว่าเราจะสามารถเอาชนะใจลูกค้าด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศได้หรือไม่ การทำงานไม่ได้ทำให้ผมท้อแท้แต่อย่างใด แต่กลับทำให้ผมเป็นคนที่ยิ่งแกร่งมากขึ้น และสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้

ผมมีความสุขกับการทำงานที่นี้มาก ความสุขของผมสามารถแยกออกได้เป็นหลายมิติ ดังนี้

**Happy Society** หรือสังคมดี ผมได้รู้จักสังคมเล็กๆ ในการทำงานที่เป็นสังคมที่ดี คอยแนะนำในเรื่องต่างๆ พี่ๆ มีความเป็นกันเอง ทำให้ผมไม่รู้สึกกดดันในการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

<sup>3</sup> นักศึกษาโครงการ LEARN & EARN @ KTC, บริษัท บัชรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)

**Happy Body** หรือสุขภาพดี KTC ทำให้ผมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้น ถ้าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ

**Happy Soul** หรือมีความคิดดี พอผมได้มาทำงานที่ KTC ทำให้ผมคิดมีเหตุผลมากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**Happy Money** ความสุขทางการเงิน การได้ทำงานที่ KTC ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ ได้รู้จักการเก็บออม รู้จักการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้น มีความสุขมากที่ได้แบ่งเบาภาระครอบครัว

**Happy Family** หรือครอบครัวมีความสุข ทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุขภาคภูมิใจในตัวผมที่สามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ ทำให้ครอบครัวมีเงินเหลือไว้ใช้ในยามจำเป็น และตัวผมเองก็สามารถวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้

KTC ทำให้ผมมีความสุขและประทับใจมาก ผมขอขอบคุณองค์กรแห่งนี้ ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคุณค่า และทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้ ความสุขต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผมอยากจะขอแบ่งปันให้กับหลายๆ คนให้รู้ว่า การทำงานที่มีความสุขเริ่มต้นได้ที่ KTC